

Các Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) mở tại các quận Lamar, Polk

Release Date: Tháng 5 31, 2024

AUSTIN -- FEMA sẽ mở Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa ở các quận Lamar và Polk vào ngày 1 tháng 6 để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những cư dân Texas bị ảnh hưởng bởi cơn bão, lũ lụt, xoáy, ngập lụt và gió giật nghiêm trọng xảy ra từ ngày 26 tháng 4.

Các trung tâm địa điểm:

Quận Lamar

Trung tâm Chisum

3250 S. Church St

Paris, TX 75460

Quận Polk

Trung tâm Livingston

707 N. Tyler Avenue

Livingston, TX 77351

Các trung tâm sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối hàng ngày. Để tìm vị trí trung tâm gần quý vị nhất, hãy truy cập [fema.gov/drc](https://www.fema.gov/drc).

Người dân tại các quận **Bell, Calhoun, Collin, Cooke, Denton, Eastland, Guadalupe, Hardin, Harris, Henderson, Jasper, Jones, Lamar, Liberty, Montague, Montgomery, Polk, San Jacinto, Trinity, Tyler, Walker, và Waller** có thể nhận biết trung tâm nào đang mở cửa gần địa điểm của FEMA và C?



FEMA

Page 1 of 2

quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration).
Không cần trả phí.

Tất cả các trung tâm đều có trang web công nghệ hỗ trợ những người khuyết tật hoặc những người có nhu cầu vật lý và hỗ trợ ngôn ngữ. Bạn có thể tiếp cận được. Nếu quý vị cần bất kỳ sự hỗ trợ nào khác thông qua viên ngôn ngữ ký hiệu, vui lòng gọi số 833-285-7448 (nhấn phím 2 để được trao đổi bằng tiếng Tây Ban Nha).

Cư dân Texas không cần trả phí Trung tâm Phục hồi sau Thiên hạ nào? Nếu xin dịch vụ hỗ trợ FEMA. Nếu cần, hãy gọi nhà và người thuê nhà có thể:

- Truy cập trực tuyến DisasterAssistance.gov.
- Tìm kiếm [Danh sách FEMA](#) dành cho thị trấn của bạn.
- Gọi đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Trợ giúp hỗ trợ người khuyết tật các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chúng tôi có thể hỗ trợ dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), nếu cần có phí. Nếu hỗ trợ khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.
- Nếu qua bất kỳ Trung tâm Phục hồi sau Thiên hạ nào. Nếu biết về địa điểm và thời gian, hãy truy cập fema.gov/drc

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập fema.gov/disaster/4781. Theo dõi Khu vực 6 của FEMA trên mạng xã hội tại x.com/FEMARegion6 và tại facebook.com/FEMARegion6/.

Để xem video hướng dẫn tiếp cận cho người khuyết tật về cách nộp đơn, hãy truy cập: [Ba cách để đăng ký nhận hỗ trợ sau thiên hạ của FEMA - YouTube](#).



FEMA